



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>ประเทศไทยมี “ความสุข” อยู่ในอันดับที่ ๓๒ จาก ๑๕๕ ประเทศทั่วโลก</p> <p>จากการรายงานของเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDSN) ภายใต้โครงการสหประชาชาติที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมี “ความสุข” อยู่ในอันดับที่ ๓๒ จาก ๑๕๕ ประเทศทั่วโลก ขยับขึ้นมา ๑ อันดับจากปีที่ผ่านมา ค่อย ๆ ก้าวกันทีละขั้น อย่างค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคง ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ดีในสายตานานาอารยประเทศ</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ</p> <p>การดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ เป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม โครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของคนไทยพัฒนาใช้เอง และดำเนินการเห็นผลแล้วหลายพื้นที่ รัฐบาลได้บูรณาการ ๕ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบโจทย์ที่เป็นการสนองตอบรัฐบาลได้ เป็นนโยบาย ๔ ข้อ คือ</p> <p>นโยบายแรก คือ การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำขยะมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงแล้วนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมหรือผลิตไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ในปี ๒๕๖๐ นี้ การบริหารจัดการขยะจะต้องมีความก้าวหน้าให้ได้มากที่สุด</p> <p>นโยบายที่สอง คือ การส่งเสริมบัญชีนวัตกรรมไทย ที่เป็นหนึ่งในกลไกภาครัฐในการเชื่อมโยงระหว่างผลงานวิจัย ที่ สกว. และ กระทรวงพลังงาน ได้สนับสนุนการพัฒนาต่อเนื่องมาเกือบ ๑๐ ปี ให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนวัตกรรมไทย เพื่อนำมาผลิตสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งเทคนิคการกำจัดขยะนี้ได้นำเทคโนโลยีระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาพัฒนาต่อยอด เราจะต้องนำงานวิจัยดี ๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างระบบ Start Up แล้วให้</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจสอบและรับรองเทคโนโลยี จากนั้นให้กระทรวงการคลัง กำหนดราคากลางให้ชัดเจน รับรองเทคนิค รับรองราคา โดยภาครัฐจะต้องตัดวงจรทุจริต ในการประมูล อ้าวประมูลออกไปให้ได้ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการงานวิชาการกับ งานด้านการปฏิบัติเป็นอย่างดี</p> <p>นโยบายที่สาม คือ กลไกประชารัฐ ที่ภาควิชาการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณ แล้วชุมชนท้องถิ่นนำไปสร้างระบบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ SCG ลงนาม MOU รับซื้อระบบกำจัดขยะนี้ทั้งหมดที่ผลิตได้โดยนวัตกรรมไทย เป็นการสร้างความเข้มแข็ง และมั่นคง ยั่งยืนให้กับชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>นโยบายที่สี่ คือ Thailand ๔.๐ เป็นการนำเอานวัตกรรมมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันและดูแลสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนให้นวัตกรรมไทย ขายได้ ปลุกพลังนักวิจัยไทยให้ คำนึงว่าเพื่อพัฒนาประเทศ และช่วยสะท้อนว่า Thailand ๔.๐ นั้น เกี่ยวข้องกับทุกด้านของ การดำเนินชีวิต ของพวกเราทุกคน พี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะเพียงกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่งเท่านั้น</p> <p>นอกจากการสร้างระบบกำจัดขยะจะสอดคล้องกับมาตรการในประเทศของรัฐบาล แล้ว ยังสามารถตอบโจทย์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของโลกอีก ๒ ด้าน คือ</p> <p>(๑) การช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากบ่อขยะ ที่เป็นบ่อเกิดของก๊าซมีเทน สาเหตุของ ภาวะโลกร้อน</p> <p>(๒) การสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทำให้พี่น้อง ประชาชนกินดีอยู่ดี ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศน์ เป็นการประหยัดทรัพยากร ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน</p>	
๓	<p>ปัญหาสำคัญและอุปสรรคของประเทศไทย</p> <p>ประเทศไทยยังมีปัญหาสำคัญของประเทศอยู่หลายประการ ซึ่งรัฐบาลต้องการสร้าง ความตระหนักรู้และขอความร่วมมือในการแก้ไข ดังนี้</p> <p>เรื่องที่ ๑ การจัดทำผังเมือง เป็นปัญหาที่เกิดจากการปล่อยปละละเลยในอดีต ทำให้ ส่งผลกระทบต่อการใช้กฎหมายในปัจจุบัน เนื่องจากการยึดครองพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตาม ผังเมือง การประกอบการใด ๆ ก็ตามส่งผลกระทบต่อทั้งด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนา เมืองกีดขวางการไหลของน้ำตามธรรมชาติทำให้เกิดน้ำท่วม รัฐบาลได้กำหนดให้เรื่องนี้เป็น ยุทธศาสตร์เรียกว่า การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๑ ใน ๖ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อจะแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป</p> <p>เรื่องที่ ๒ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้อง ทำให้เกิดความเป็นธรรมร่วมกัน ทำทุกอย่างให้เป็นการถูกกฎหมาย ถูกต้อง แข่งขันเสรี มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ไม่ให้เกิดพัวพันไปถึงเรื่องการทุจริต ความไม่ไว้วางใจ ซึ่งเป็น ปัญหาของประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน ติดขัด ทำอะไรไม่ได้มากนักในการพัฒนาขนาด ใหญ่ รัฐบาลก็ได้กำหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ”</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การลงทุนเพื่ออนาคต เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สร้างความมั่งคั่งของชาติ ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง “การสร้างความสามารถในการแข่งขัน” เป็นอีก ยุทธศาสตร์หนึ่งใน ๖ ยุทธศาสตร์ การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต เป็นปัจจัยที่ นักลงทุนให้ความสำคัญ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะยาว</p> <p>เรื่องที่ ๓ เรื่องการศึกษา เป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลมุ่งเน้นการ น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ทุกแขนงในการจะพัฒนาคน พัฒนาประชากรของประเทศ และ ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์เรื่องของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เป็นพื้นฐาน เป็น “หัวใจ” ของยุทธศาสตร์อื่นๆ สำคัญที่สุดใน ๖ ยุทธศาสตร์</p> <p>เรื่องที่ ๔ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เศรษฐกิจของ ประเทศประกอบไปด้วยธุรกิจขนาดใหญ่ อาจจะเรียกว่าข้ามชาติ การลงทุนทั้งในประเทศ ของคนไทยด้วยกันหรือจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน หรือเราไปลงทุนที่ต่างประเทศ การ ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือร้านค้าขายอิสระทั้งหมดเป็นสิ่งที่จะต้อง พิจารณาไปพร้อมกัน จะต้องเกื้อกูลกัน ไม่เช่นนั้นก็จะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีรายได้น้อย ต้อง สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในประเทศ อยากให้ทุกคนได้มองและเข้าใจตรงนี้แล้ว ร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลไก “ประชารัฐ” ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกันคิด ร่วมมือกัน ทำ เราก็จะ “ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รัฐบาลพร้อมที่จะหามาตรการ อื่น ๆ ที่สำคัญ ๆ มาสนับสนุน และแก้ปัญหาให้กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะฝ่ายรัฐ คือตัวข้าราชการ และฝ่ายประชาชน ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ทั้งหมดอย่างยั่งยืน</p> <p>ตัวอย่างที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีความพยายามในการรักษาความเป็นธรรม และสร้างความสุขให้กับประชาชน มี ๓ มาตรการหลักดังนี้ คือ</p> <p>(๑) การดูแลราคาสินค้า มีการออกตรวจสอบราคาสินค้าในตลาดสด ห้าง ค้าปลีกและร้านค้าปลีก เป็นประจำเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค ต้องปิดป้ายแสดง ราคาสินค้าและตรวจสอบเครื่องชั่ง ตวง วัดสินค้า ให้ได้มาตรฐานและเที่ยงตรงอยู่เสมอ</p> <p>(๒) การลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ผู้ใช้ แรงงาน เกษตรกร โดยทำผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ปัจจุบันร้าน ธงฟ้ามีความทันสมัยมาก อยู่ในพื้นที่เหมือนกับห้างร้านทั่ว ๆ ไป มีความทันสมัย มีสินค้า ที่จำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน มีราคาต่ำกว่าท้องตลาด ต่ำกว่าห้าง ๑๕ - ๒๐% และ งานธงฟ้า ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ ประเมินแล้วสามารถลดค่าครองชีพของประชาชนได้ ๔๓๐ ล้านบาท</p> <p>(๓) การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น การส่งเสริมร้านอาหารหนูณิชย์ ที่เน้นสร้างวัฒนธรรมที่ดีของร้านอาหาร คือจะต้อง “อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด” มี การขายอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัดไม่เกินจานหรือชามละ ๓๕ บาท ปัจจุบันนั้นมีร้าน หนูณิชย์ กว่า ๑๒,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ และในอนาคตจะมีการจัดอันดับ “หนูณิชย์อร่อยติดดาว” สามารถดาวน์โหลด Application “หนูณิชย์” เพื่อช่วยค้นหาร้านอาหารหนูณิชย์ทั่วประเทศ</p>	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>เรื่องที่ ๕ บทบาทของ NGOs ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ</p> <p>เรื่องที่ ๖ เรื่องการบิดเบือนข้อเท็จจริง รัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหทั้งหมดในเชิงปฏิรูปในเชิงโครงสร้าง ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>เรื่องที่ ๗ การกระจายอำนาจ เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องเข้าใจว่ากระจายอำนาจคืออะไร การทำงานต้องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม หรือสอดคล้องกับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ช่วยยกระดับระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม</p> <p>เรื่องที่ ๘ การทำงานที่ยังไม่มีการบูรณาการอย่างแท้จริง สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งรู้และไม่รู้ หรือโดยวัฒนธรรมในองค์กร รวมทั้งระบบงบประมาณหรือการขาดธรรมาภิบาลของหัวหน้าหน่วยงาน อยากให้ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือภาคธุรกิจเอกชนทั้งหมดทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าอะไรที่เป็นนโยบาย อะไรที่ต้องเป็นประชารัฐ อะไรที่ต้องบูรณาการก็ต้องทำให้ได้โดยการบูรณาการ รัฐบาลได้ตั้ง ป.ย.ป. คณะกรรมการเชิงยุทธศาสตร์ PMDU มาขับเคลื่อน มีมาตรา ๔๔ มาแก้ปัญหาให้ ต้องแก้ปัญหาให้ได้ทั้ง “แนวตั้งและแนวนอน” อะไรเป็นงานตามพันธกิจ ก็ต้องทำให้ได้ตามแผน ต้องไปดูความต้องการของพื้นที่ของประชาชนด้วย คือ Area Based ก็คือ พันธกิจ จากนั้นก็สร้างความเชื่อมโยงด้วยการบูรณาการทำให้ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น จากถนนหนึ่งเลน เป็นสองเลน เป็นสามเลน เป็นสี่เลน เชื่อมต่อกันให้มากขึ้น เชื่อมต่อไม่ใช่สัญจรไปมาอย่างเดียว เชื่อมต่อเรื่องเศรษฐกิจการขนส่ง การคมนาคม การท่องเที่ยว คิดให้กว้างกว่านี้ ถึงจะเกิดงานในพื้นที่ที่เรามองอยู่เป็น Area Based เพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิต</p>	
๔	<p>“ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง”</p> <p>ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยแล้วยังส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภค บริโภค มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ การผลักดันน้ำเค็มมีผลต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมหากบริเวณปากอ่าว มี “น้ำต้นทุน” ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในบางช่วงเวลาที่เราต้องการน้ำเป็นปริมาณมากในการทำการเกษตร เราจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำต้นทุนให้ดีที่สุดโดยมีการทำอย่างบูรณาการเป็นระบบ เรื่องประสิทธิภาพคูคลอง ทางน้ำ ทั้งธรรมชาติและทั้งสร้างขึ้น ต้องสร้างความเชื่อมโยงให้ได้ทั้งระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำสิ่งนี้สำคัญที่สุดเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม หลายแห่งที่ถนน รถไฟหรือชุมชนที่เกิดขึ้นมาใหม่ไปกีดขวางลำน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลของการปล่อยปละละเลยอยากให้ทุกคนให้ความสนใจ ดูกฎหมายผังเมืองใหม่ที่ออกมาแล้วซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการครบทั้ง ๗๗ จังหวัดแล้ว</p>	สน.ปท.
๕	<p>พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>เรื่องพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในหลักการ เพราะเป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์</p>	สน.ปท.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในการถือครองที่ดิน และเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ รัฐบาลได้มอบนโยบายในการจัดเก็บภาษีว่าต้องสร้างความเป็นธรรมสร้างความเท่าเทียมกัน ไม่เป็นภาระกับประชาชนส่วนใหญ่หรือประชาชนผู้มีรายได้น้อยของประเทศ ในทางกลับกันประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ เช่น ผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน หรือมีสวัสดิการที่ดีขึ้น เพราะรัฐมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็จะลงทุนในอนาคตได้มากขึ้น</p> <p>ในส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน อยากรให้ช่วยกันเสียสละมองเห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาล วันนี้อาจจะเสียภาษีมากขึ้น วันหน้าราคาที่ดินก็สูงขึ้น</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง